

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI

Đổi mới vì sự hài lòng của người bệnh

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải có hàng trăm lượt người dân đến khám, điều trị và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Mặc dù phải đón tiếp một lượng lớn người bệnh, nhưng mọi bệnh nhân đến đây đều được các bác sĩ, cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện hướng dẫn, thăm khám và điều trị tận tình, kịp thời, không để xảy ra tình trạng ách tắc và gây phiền nhiễu.

Ông Trần Quang Minh, xã Tây Lương (Tiền Hải) chia sẻ: Khi đến Bệnh viện, chúng tôi được các cán bộ y tế hướng dẫn, khám và tư vấn sử dụng thuốc để điều trị rất chu đáo, nhiệt tình. Thái độ phục vụ và tinh thần chia sẻ khó khăn với người bệnh của các bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải khiến chúng tôi rất cảm động và phấn khởi, yên tâm.



Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải đầu tư nhiều thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.

Nhằm xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải trở thành cơ sở y tế tuyến huyện hàng đầu trong tỉnh, Ban Giám đốc Bệnh viện thường xuyên quan tâm, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực. Đến nay, Bệnh viện có nhiều cán bộ, nhân viên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 30 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 3 bác sĩ chuyên khoa cấp II và đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ từ cao đẳng đến đại học. Với phương châm, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người bệnh, mỗi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Kim Hương, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải cho biết: Tất cả

cán bộ trong Khoa của chúng tôi luôn thực hiện nghiêm lịch vực 24/24 giờ theo phân công. Người bệnh được đón tiếp và các bác sĩ khám, chuẩn đoán bệnh kịp thời để có phương án, phác đồ điều trị hiệu quả.

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ hoạt động chuyên môn mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã xây dựng trên 150 phác đồ điều trị và triển khai nhiều kỹ thuật mới, dịch vụ chất lượng cao như: mổ nội soi, chạy thận nhân tạo, mổ pha cô, siêu âm 4 chiều, chụp

cắt lớp vi tính 32 dãy... Đây là cơ sở y tế có số lượng phẫu thuật thủ thuật cao nhất trong các bệnh viện tuyến huyện ở Thái Bình. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Khoa Chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải cho biết: Nhờ có nhiều thiết bị, máy móc hiện đại nên việc khám, phát hiện bệnh của các

bác sĩ chính xác và nhanh hơn giúp cho quá trình điều trị bệnh hiệu quả, thuận lợi. Người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải được hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi lên bệnh viện tuyến trên nên tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và đúc kết theo lời dạy của Bác Hồ: “Luong y phải như từ mẫu” cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đồng thời, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng phát động nhiều phong trào thi đua tất cả vì người bệnh trong đơn vị. Thấy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Bội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải cho biết: Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, nhất là phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện đã thay đổi lối sống, tác phong công tác, đổi lòng vì bệnh nhân được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải tiếp nhận khám và điều trị cho 160.000 - 170.000 lượt bệnh nhân; riêng từ đầu năm 2019 đến nay, đã có gần 22.000 lượt người dân đến khám và điều trị. Không chỉ được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, mọi người bệnh còn cảm thấy rất hài lòng bởi cung cách, thái độ phục vụ trách nhiệm, nhiệt tình từ các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện.

PHAN LỢI - KHÁC DUẬN

Ứng dụng công nghệ plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm

Nhóm các nhà khoa học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm và cồn rượu.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, nước thải dệt nhuộm xét theo 2 yếu tố là lượng nước thải và thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải, được đánh giá là ô nhiễm nhất trong số các ngành công nghiệp.



Nghiên cứu ứng dụng plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm với quy mô phòng thí nghiệm đã chứng tỏ được tính ưu việt của công nghệ này về hiệu quả, thời gian xử lý và tính không chọn lọc đối với chất ô nhiễm, đặc biệt là các thành phần hữu cơ bền khó phân hủy.

Ưu thế lớn nhất của mô hình plasma lạnh này so với các công nghệ phổ biến khác hiện nay là khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước với tốc độ nhanh và mạnh, không chọn lọc và ít bổ sung hóa chất trong quá trình xử lý.

Khi so sánh với một số công nghệ truyền thống và tiên tiến, công nghệ plasma lạnh vẫn hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về hiệu quả xử lý để loại bỏ thành phần hữu cơ và độ màu trong nước thải dệt nhuộm.

Thiết bị đột phá giúp phát hiện ung thư chỉ qua một giọt máu

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kansas (Mỹ) đã phát minh ra một thiết bị rất nhỏ gọn, có thể nhanh chóng phát hiện ung thư và nhiều bệnh khác chỉ qua một giọt máu.

Được ví như “phòng thí nghiệm trên một con chip” thiết bị này có thể phát hiện túi bào của các tế bào ung thư, hoặc những mẫu thông tin sinh học nhỏ của chúng trong việc giúp khối u phát triển. Trước đây, các túi bào bị xem như những “túi rác” được tế bào tiết ra nhằm loại bỏ các dư thừa. Tuy nhiên, qua nghiên cứu này, các nhà khoa học đã nhận ra rằng các khối u có thể tiết ra túi bào chứa phân tử sao chép các đặc điểm sinh học của tế bào mẹ.



Các nhà khoa học đã kiểm tra thiết kế của con chip với các mẫu thử nghiệm làm sàng của các bệnh nhân ung thư buồng trứng. Họ nhận thấy con chip có thể phát hiện sự tồn tại của ung thư trong một lượng huyết tương nhỏ.

Ngoài ra, con chip này có thể được chế tạo một cách dễ dàng với chi phí thấp, cho phép kiểm tra rộng rãi và ít tốn kém đối với nhiều bệnh khác. Nhóm nghiên cứu đang hướng đến việc ứng dụng thiết bị này với các bệnh liên quan đến mô thần kinh, ung thư vú và ung thư ruột kết.

(theo vietnamplus.vn)

Phòng, chống tệ nạn mại dâm

Những năm gần đây, tệ nạn mại dâm (TNMD) trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động mại dâm núp dưới nhiều hình thức kinh doanh biến tướng, trá hình, do vậy công tác phòng, chống TNMD cần được đẩy mạnh.

Theo báo cáo của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống TNMD, năm 2018, qua kiểm tra, rà soát, toàn tỉnh có 571 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó kinh doanh lưu trú 296 cơ sở (63 khách sạn, 225 nhà nghỉ, 8 nhà trọ), kinh doanh karaoke 249 cơ sở, kinh doanh massage 26 cơ sở. Thời gian qua, công tác phòng, chống TNMD đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, các ngành chức năng, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền được chú trọng. Từ việc phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng

đến tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông tại các nhà trường cho học sinh, sinh viên về phòng, chống TNMD, tác hại, phương pháp đấu tranh với các tệ nạn xã hội đã được triển khai đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, trong năm 2018, đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống TNMD phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Trong 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện thuộc 8 huyện, thành phố với 437 lượt cơ sở được kiểm tra có 140 cơ sở có đầy đủ giấy tờ, những cơ sở chưa đủ điều kiện đội đã lập biên bản, yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật. Cùng với hoạt động kiểm tra, công tác đấu tranh triệt phá cũng được triển khai thường xuyên, một số vụ mua bán dâm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Trong năm 2018, đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống TNMD đã triệt phá 3 vụ với 20 đối tượng hoạt động mại dâm, khởi tố 3 vụ, 5 bị can,



Kiểm tra sổ lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kiến Xương.

xử lý vi phạm hành chính 15 đối tượng mua bán dâm; tạm giam 2 đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm. Điển hình, ngày 14/11/2018 tại nhà nghỉ Đạt Dương 2, thôn Lai Ổn, xã An Quý (Quỳnh Phụ), đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống TNMD phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 1 đối tượng nữ đang mua bán dâm. Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Liên, thôn Cầu Xá, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) và tội chứa mại dâm, xử lý hành chính 2 đối tượng mua bán dâm.

Công tác phòng, chống TNMD thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. TNMD được kiểm soát, ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm mại dâm, xử lý nghiêm và kịp thời. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và sẵn sàng cung cấp các nguồn

tin về hoạt động mại dâm, giúp cơ quan chức năng tổ chức triệt phá, góp phần làm trong sạch địa bàn. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống TNMD tiếp tục đạt hiệu quả, ông Nguyễn Công Bội, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho rằng, các cấp, các ngành chức năng cần thực hiện tốt chương trình phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện. Công tác đấu tranh triệt phá các ổ nhóm mại dâm phải được làm thường xuyên, kiên trì và kiên quyết xử lý các

NGUYỄN CƯỜNG

Hơn 30 năm đồng hành cùng người con tàn tật

Nhắc đến Đỗ Hà Cừ (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), người ta nhớ đến chàng trai mang trong mình chất độc da cam/Đioxin, bị bại liệt không có khả năng tự phục vụ nhưng đầy nghị lực phi thường. Không chỉ là người sáng lập “Không gian đọc Hy Vọng”, anh còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình. Để anh có thể làm được những công việc này, luôn có bàn tay giúp sức của bà Nguyễn Thị Kim Sơn, một người mẹ hết lòng vì con.

Anh chậm phát triển nhưng bà không nghĩ vậy. Khi anh cứng cáp hơn, bà bắt đầu đưa anh đi Hà Nội chữa. Ngày ấy kinh tế còn khó khăn, để lên Hà Nội bà con lối xóm trông nom nhà cửa vì bà biết bệnh của anh không nhẹ và chữa cũng không nhanh. Chồng bà lúc ấy làm việc trên Hà Nội, vì điều kiện kinh tế, ông phải thuê một căn phòng bé ở chung với một người bạn để cùng san sẻ tiền phòng. Dù hai mẹ con không được ở cùng bố nhưng được lãnh đạo cơ quan bố giúp đỡ cho ở tạm trong hội trường của cơ quan. Mặc dù nhiều cái bất tiện nhưng lúc ấy bà nghĩ như vậy tốt lắm rồi, không phải đi thuê nhà trọ tốn kém mà vẫn có nơi che nắng che mưa.



Bà Nguyễn Thị Kim Sơn và con trai Đỗ Hà Cừ.

Từ cơ quan chồng ở phố Lò Đúc, bà đưa anh đi khám ở Bệnh viện Nhi Thụy Điển. Xe đạp là phương tiện di chuyển duy nhất của bà lúc bấy giờ, nhưng khi ấy anh mới chỉ có 9 tháng tuổi, bà không thể vừa bế anh vừa đi xe. Bà đành làm một cái nôi dài, gắn cái nôi ở ghế sau xe, để anh nằm trong đó. Chồng bà còn bận công việc, hành trình suốt một tháng trời

đưa anh đi khám, chữa bệnh chỉ có mình bà đảm nhận. Đó không phải là lần duy nhất đưa anh đi chữa bệnh, năm anh 2 tuổi, bà tiếp tục đưa anh lên Hà Nội nhưng sau 1 tháng trôi bèo của anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Dù vậy, bà và gia đình vẫn hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, giúp anh bình thường như bao đứa trẻ khác. Không chỉ chữa ở Hà

“Người mù còn có thể đọc chữ, thì tại sao con lại không đọc được mẹ ơi?”

Lúc Cừ lên 6 tuổi, thấy các bạn cùng trang lứa đã biết đọc sách, đọc truyện, anh cũng bắt bà đi thuê truyện về đọc cho anh nghe. Thương con, hàng ngày nằm ở nhà một mình buồn chán, thỉnh thoảng bà cố gắng sắp xếp công việc đến thư viện mượn sách về cho anh. Cũng mất mấy năm trời như thế, một ngày anh nói: “Người mù còn có thể đọc chữ, thì tại sao con lại không đọc được mẹ ơi?” và anh đòi bà dạy chữ.

“Dạy chữ cho Cừ rất khó, tôi phải nghĩ ra cách khác để dạy con chữ không thể dạy theo cách thông thường bởi con không thể cầm, nắm để viết chữ” - bà Sơn chia sẻ. Với vốn thơ của mình, đặc biệt là thơ Tố Hữu, thơ lục bát để nhớ, hàng ngày bà đọc cho anh để anh thuộc. Mỗi ngày, bà đánh máy một dòng thơ và in ra để anh ở nhà đọc. Trong đầu anh khi đó đã thuộc câu thơ đó rồi, anh sẽ nhìn vào tờ giấy để học thuộc mặt chữ. Dần rồi anh cũng thuộc, bà dạy theo cách ghép vần, ghép chữ.

Đến 11 tuổi, Đỗ Hà Cừ đã biết đọc thông thạo, lúc ấy bà thuê truyện về cho anh tự đọc. Em Bình khi đó đã đến tuổi đến trường, khi bà dạy Bình học thì

Cừ nằm ngay cạnh để nghe. Bà làm một mặt bàn chéo để Cừ có thể để ngang nhìn những quyển sách. Là một người mẹ, thấy con ham học bà rất vui, nhưng lại rất thương khi anh phải từ bỏ khi gặp những bài toán về hình hay những phép toán phức tạp mặc dù Cừ rất thích môn học này.

Biết Cừ thích học nhưng bà Sơn cũng không có cách nào để đưa anh đến trường. Mãi đến sau này bà mới biết, lúc còn nhỏ anh nằm ở nhà nhìn ra đường thấy các bạn cùng trang lứa đi học, anh đã rất buồn và có ý định tự tử. Anh cố lết người ra bậc thêm nhà, định lao người xuống nhưng mới chỉ được phần cổ thì không làm cách nào có thể lao tiếp người xuống. “Khi tôi về thấy cổ Cừ bị liệt, hỏi thì anh nói: “Người mù không thể đọc được mẹ ơi?” và anh đòi bà dạy chữ. “Dạy chữ cho Cừ rất khó, tôi phải nghĩ ra cách khác để dạy con chữ không thể dạy theo cách thông thường bởi con không thể cầm, nắm để viết chữ” - bà Sơn chia sẻ.

Vì con sẵn lòng làm tất cả

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt nhịp câu chuyện đang nói, bà Sơn cười tươi khi biết đầu đã

bên kia là những nhà hảo tâm, thông báo những cuốn sách gửi tặng cho không gian đọc đã đến nơi. Số sách này sẽ góp phần hoàn thành cho dự định lập thêm không gian đọc miễn phí mà anh Cừ đang ấp ủ. Cầm những cuốn sách trên tay, bà không ngừng khen, không ngừng sách đẹp mà kiến thức trong sách cũng rất bổ ích. Bà khoe: Cừ giỏi lắm nè, anh còn kêu gọi được các nhà hảo tâm từ khắp nơi giúp đỡ anh, không chỉ là quyển góp sách mà còn là kệ, giá sách nữa.

Từ khi anh khai trương “Không gian đọc Hy Vọng”, bà Sơn bận rộn chăm lo cùng anh. Hàng ngày, bà giúp anh sắp xếp những quyển sách các bạn mượn đến trả, hướng dẫn các bạn mới cách làm thế tại không gian đọc. Mỗi lần anh đi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn bà cũng luôn đi theo. Chẳng ai có thể biết anh rõ như bà, từ việc đưa anh lên xe lăn đến việc cho anh uống thuốc. Và dù bà đang làm gì, bà vẫn hướng về Cừ, để có thể biết anh cần bà bất cứ lúc nào.

Nhiều người nói bà vất vả, nhưng bà đáp lại rằng, so với những gì Cừ đã cố gắng để đạt được, thì sự vất vả ấy đã là gì. Để Cừ luôn học hành, vui vẻ, bà sẵn lòng ủng hộ anh, làm tất cả vì anh.

LÊ HÀ ANH
(Sinh viên thực tập)